
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันองัคารที ่ 5  กรกฎาคม  2559 

 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 2/5)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. The old man must .................... a lot of money now. 
 1) having 2) has 3) have 4) had  
2. Where .................... the boys at ten o’clock last night? 
 1) were 2) was 3) is 4) are  
3. My brother often eats .................... . 
 1) food greedily   2) greedily food 
 3) foods greedily   4) greedily foods   
4. The zip of my skirt .................... . 
 1) have broken 2) has broken 3) broke 4) broken  
5. Jo has three lorries, ....................? 
 1) is he 2) does he 3) isn’t he 4) doesn’t he  
6. I .................... .................... at home tomorrow. 
 1) will / am 2) be / will 3) shall / be 4) am / shall  
7. Jim .................... forget to bring .................... camera tomorrow. 
 1) won’t / him 2) won’t / his 3) shan’t / him 4) shan’t / his  
8. .................... you allergic .................... any medicine? 
 1) Are / to 2) Have / to 3) Are / at 4) Have / at 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) have 
   ชายชราผูนั้นตองมีเงินมากในตอนนี้ 
   have = มี 
   must เปนกริยาชวยที่ไมตองเปลี่ยนรูปตามประธาน (modal) มี

หนาที่ชวยขยายใจความของกริยาหลักในประโยค กริยาหลักซึ่งตามหลัง must 
จะตองเปนกริยารูปเดิมที่ไมใช to นําหนา (bare infinitive) 

  1), 2) และ 4) เปนรูปของกริยาที่เปลี่ยนไปตามกาล (Tense) ไม
สามารถใชตามหลังกริยาชวยได  

2. เฉลย 1) were 
   เด็กๆ อยูที่ไหนตอน 4 ทุมเมื่อคืนนี้ 
   were = อยู 
   เหตุการณเกิดขึ้นในอดีต สังเกตไดจาก last night จึงใช Past 

Simple Tense โครงสราง คือ Subject + V2 รูปกริยาชองที่ 2 ของ Verb to 
be เมื่อประธานของประโยคเปนคํานามนับไดพหูพจน หรือบุรุษสรรพนาม 
You, We, They คือ were  

  2) ผิด เพราะเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ Verb to be เมื่อประธานของ
ประโยคเปนคํานามนับไดเอกพจน คํานามนับไมได หรือบุรุษสรรพนาม I, He, 
She, It 

 
 
 
 
 
 
 
  
  3) ผิด เพราะเปนรูปกริยาชองที่ 1 ของ Verb to be เมื่อประธานของ

ประโยคเปนคํานามนับไดเอกพจน คํานามนับไมได หรือบุรุษสรรพนาม He, 
She, It 

  4) ผิด เพราะเปนรูปกริยาชองที่ 1 ของ Verb to be เมื่อประธานของ
ประโยคเปนคํานามนับไดพหูพจน หรือบุรุษสรรพนาม You, We, They  

3. เฉลย 1) food greedily 
   นองชายของฉันรับประทานอาหารอยางมูมมามบอยๆ  
   food = อาหาร เปน Uncountable Noun (คํานามนับไมได) จึง

ไมมีรูปพหูพจน 
   greedily = อยางมูมมาม (อยางตะกละ) เปน Adverb (คํากริยา

วิเศษณ) ใชขยายคํากริยา (ในที่นี้ คือ eats) 
  2) เรียงลําดับคําผิด เพราะ eat เปนคํากริยาที่ตองการกรรม/

สกรรมกริยา (transitive verb) ตองตามดวยคํานาม/คําสรรพนามซึ่งทําหนาที่
เปนกรรม แลวคอยนําคํากริยาวิเศษณมาขยาย 

  3) ผิด เพราะ food เปนคํานามนับไมได จึงไมสามารถเติม s ตอทาย
ใหกลายเปนพหูพจนได 

  4) ผิดทั้งพจน (number) ของคํานามที่เปนกรรมของประโยคและ
ลําดับของคําที่ใช  

4. เฉลย 2) has broken 
   ซิปกระโปรงของฉันแตก 
   has broken = แตก (เสีย, พัง)  
   ประโยคนี้ใช Present Perfect Tense แสดงเหตุการณที่เกิดขึ้น

ในอดีตซึ่งจบลงไดไมนานนักและสงผลมาถึงปจจุบัน โครงสราง คือ Subject + 
has/have + V3 รูปกริยาในประโยคนี้เปน has broken เพราะ The zip    
ซึ่งทําหนาที่เปนประธาน เปนนามเอกพจน จึงใช has ทําหนาที่เปนกริยาชวย 
แลวตามดวย broken ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 3 (เรียกวา past participle) ของ
กริยา break ทําหนาที่เปนกริยาหลัก 

  1) ผิด เพราะ have เปนรูปกริยาชวยที่ใชกับประธานที่เปนนามนับได
พหูพจน และบุรุษสรรพนาม I, You, We, They 

  3) ผิด เพราะ broke เปนรูปกริยาชองที่ 2 (V2 เรียกวา past tense) 
ของกริยา break ใชในประโยคที่เปน Past Simple Tense  

  4) ผิด เพราะ broken เปนรูปกริยาชองที่ 3 หรือ V3 (past 
participle) ของกริยา break ไมสามารถนําไปใชตามลําพังในประโยค ตองใช
รวมกับกริยาชวย (auxiliary)  

5. เฉลย 4) doesn’t he 
   โจมีรถบรรทุก 3 คัน ไมใชหรือ 
   doesn’t he = ไมใชหรือ  
   เปน Question Tag (อนุประโยคสั้นๆ ที่ใชตอทายประโยคแลวทํา

ใหกลายเปนคําถาม) โจทยขอนี้ใช doesn’t เปน Question Tag เพราะ
ประโยคนําเปนประโยคบอกเลา มีคํากริยาแท คือ has จึงตองใช Verb to do 
ทําหนาที่กริยาชวยใน Question Tag โดยตองใชรูปปฏิเสธแบบยอ เปน 
doesn’t และใช he เปนประธานของ Question Tag เพื่อแทน Jo ซึ่งเปนชื่อ
ของบุคคลเพศชายที่ทําหนาที่เปนประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ในประโยคนํา  

  1) และ 3) ผิด เพราะประโยคนําไมไดใช Verb to be จึงไมสามารถ
ใช Verb to be ใน Question Tag ได 

  2) ผิด เพราะประโยคนําเปนประโยคบอกเลา ตองใช Question Tag 
เปนปฏิเสธเทานั้น ใชแบบบอกเลาไมได แมจะใชรูปของกริยาชวยไดสอดคลอง
กับประธานก็ตาม  

6. เฉลย 3) shall / be 
   ฉันจะอยูที่บานพรุงนี้ 
   shall = จะ เปนคํากริยาชวยที่ไมตองเปลี่ยนรูปตามประธาน 

(Modal) ใชนําหนาคํากริยาแทในประโยค Future Simple Tense ซึ่งมี
โครงสราง คือ Subject + will/shall + V1 โดย shall จะใชกับ  I และ We 
เทานั้น 

   be = อยู เปนคํากริยาแทในประโยค ตองใชรูปเดิม (Infinitive)  
เพราะตามหลัง shall ซึ่งเปนคํากริยาชวย  

  1) ผิด เพราะคํากริยาแท (ในที่นี้ คือ am) ที่ใชใน Future Simple 
Tense ตองเปนกริยาชองที่ 1 หรืออยูในรูปเดิม (Infinitive) ไมตองผันตาม
ประธานแตอยางใด 

  2) และ 4) ผิด เพราะคํากริยาแทจะตองวางไวหลังคํากริยาชวยเสมอ 
 หมายเหตุ คํากริยาชวยแบบ modal ที่ใชใน Future Simple Tense ในกรณี

ที่ประธานของประโยคเปนบุรุษที่ 1 (ไดแก I และ We) นอกจาก shall แลว 
ปจจุบันยังพบวาใชคํากริยาชวยวา will อยางแพรหลายและเปนที่นิยมมากกวา  

7. เฉลย 2) won’t / his 
   จิมจะไมลืมนํากลองถายรูปของเขามาพรุงนี้ 
   won’t = จะไม / his = ของเขา 
   won’t เปนรูปยอของ will not ใชในประโยคปฏิเสธของ Future 

Simple Tense ซึ่งมีโครงสราง คือ Subject + will/shall + not + V1  
   his เปน Possessive Adjective (คําคุณศัพทแสดงความเปน

เจาของ) ใชกับคํานามที่เปนบุคคลเพศชายหนึ่งคนที่ผูพูดกลาวถึง และบุรุษ
สรรพนาม he  

  1) ผิด เพราะ him เปนรูปของบุรุษสรรพนามที่ทําหนาที่เปนกรรมของ
ประโยค (Object Pronoun) นํามาใชในบริบทนี้ไมได 

  3) และ 4) ผิด เพราะ shan’t ซึ่งเปนรูปยอที่ถูกตองของ shall not 
จะใชในประโยคปฏิเสธของ Future Simple Tense ไดก็ตอเมื่อประธานของ
ประโยคเปน I หรือ We เทานั้น  

8. เฉลย 1) Are / to 
   คุณแพยาอะไรบางไหม 
   Are เปนรูปของ Verb to be ที่ใชกับคํานามนับไดพหูพจน และ

บุรุษสรรพนาม you, we, they ในประโยคที่เปน Present Simple Tense  
   to = ตอ เปนคําบุพบท (Preposition) 
   เนื่องจาก allergic ซึ่งแปลวา แพ (ทนฤทธิ์ของสารบางอยางไมได) 

เปนคําคุณศัพท (Adjective) ตองใชรวมกับ Verb to be และคําบุพบท to 
ตามโครงสราง be + allergic + to  + N. 

  2) และ 4) ผิด เพราะ allergic เปนคําคุณศัพท ไมสามารถใชรวมกับ
คํากริยา have ได 

  3) ผิด เพราะใชคําบุพบทไมเหมาะสม 
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